



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค. (กง.ปชส.) โทร. ๐-๒๒๒๒-๑๔๑๑ ภายใน ๓๐๗๘

ที่ มท ๐๓๐๑.๒/ว ๑๐๒ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต. (ปค.) ผอ.กอง ผอ.ส่วน ผอ.ศสป. ทน.กพร. ทน.กตภ.
และ ทน.สง.ผตปค.

ด้วย สล.ปค. ได้จัดทำสรุปผลการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ปค. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบภารกิจ/แผนงาน/โครงการ ของสำนักและกองต่าง ๆ

สล.ปค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารสรุปผลการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะสามารถใช้ประโยชน์
ในการติดตาม สะท้อนทิศทางและภาพรวมของการดำเนินงานของ ปค. ในรอบเดือนที่ผ่านมา จึงส่งเอกสาร
ดังกล่าวมาพร้อมนี้ หากสำนัก/กอง มีภารกิจหรือประเด็นเรื่องใดที่เห็นสมควรจะเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของ
สล.ปค. เป็นเวทีและจังหวะในการริเริ่มสร้างสรรค์งาน กรุณาแจ้งประสานโดยตรงได้ที่ กง.ปชส. สล.ปค.
ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร)

ลปค.

**สรุปผลการประชาสัมพันธ์ของ ปค.
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔**

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๑.	คอลัมน์แวตวงนักปกครอง -- ข่าวความเคลื่อนไหวของ ปค.	-- หนังสือพิมพ์แนวหน้า / www.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.	๔ ครั้ง	๖, ๑๓, ๒๐ ๒๗ มี.ค. ๖๔
๒.	คอลัมน์มุมบริการ -- ๙ มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน -- กรมการปกครองย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิดของโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและสถานที่ พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคาร -- ๑๐ โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมการปกครอง วิถีใหม่ “นวัตกรรมงานบริการ” (ตอนที่ ๑)	-- หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน / www.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.	๓ ครั้ง	๖ มี.ค. ๖๔ ๑๗ มี.ค. ๖๔ ๒๗ มี.ค. ๖๔
๓.	News Release -- ระบบ voice mail บริการงานทะเบียนกรมการปกครอง -- สถิติการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- กรมการปกครอง สนับสนุนการรับลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” -- กรมการปกครอง เน้นย้ำวิธีการแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์	-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / Line @ กรมการปกครอง / บอร์ด ปชส.	๔ ข่าว	๒๓ มี.ค. ๖๔ ๒๓ มี.ค. ๖๔ ๒๓ มี.ค. ๖๔ ๒๕ มี.ค. ๖๔
๔.	รายการ นักปกครองไทยใจเกินร้อย -- ตอนที่ ๑ -- ตอนที่ ๒ -- ตอนที่ ๓ -- ตอนที่ ๔	-- สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ (๗HD) ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๑๕	๔ ครั้ง	๖ มี.ค. ๖๔ ๑๓ มี.ค. ๖๔ ๒๐ มี.ค. ๖๔ ๒๗ มี.ค. ๖๔

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๕.	<p>ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง</p> <p>-- โควิด-19</p>	<p>-- สถานีวิทยุคลื่น สวพ. FM๙๑ MHz และสถานี วิทยุในเครือข่าย</p>	<p>๒๙๔ ครั้ง</p>	<p>๑ - ๖ มี.ค. ๖๔</p>
	<p>ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียของสถานี วิทยุกระจายเสียง</p> <p>-- กรมการปกครอง เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>-- กรมการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>-- Twitter (@FM๙๑ TrafficPro) / Facebook Fanpage (FM๙๑trafficpro) / Website (fm๙๑bkk.com)</p>	<p>๓ ครั้ง</p>	<p>๑, ๘ มี.ค. ๖๔</p> <p>๔ มี.ค. ๖๔</p>
๖.	<p>Infographic</p> <p>-- เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี</p> <p>-- ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันคณะกรรมการหมู่บ้าน "กม."</p> <p>-- เพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง</p> <p>-- การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสำหรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"</p> <p>-- ข้อมูลทางการปกครองทั่วประเทศ</p> <p>-- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>-- สถิติการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>-- ช่องทางแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-- โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>-- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / Line @ กลุ่ม สส.ปค. / บอร์ด ปชส.</p>	<p>๑๐ ครั้ง</p>	<p>๒ มี.ค. ๖๔</p> <p>๙ มี.ค. ๖๔</p> <p>๑๖ มี.ค. ๖๔</p> <p>๑๗ มี.ค. ๖๔</p> <p>๑๘ มี.ค. ๖๔</p> <p>๒๒ มี.ค. ๖๔</p> <p>๒๓ มี.ค. ๖๔</p> <p>๒๓ มี.ค. ๖๔</p> <p>๒๕ มี.ค. ๖๔</p> <p>๓๑ มี.ค. ๖๔</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๗.	คลิปวิดีโอ -- ๙ มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน -- Village No.๑๐	-- กรรมการปกครอง fanpage /Youtube (กรรมการปกครอง OFFICIAL)	๒ คลิป	๙ มี.ค. ๖๔ ๑๙ มี.ค. ๖๔
๘.	ข่าวตัดต่อออนไลน์ iNewsclip -- สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน -- สรุปข่าวออนไลน์	-- www.dopa.go.th	๓๑๐ ข่าว ๔๑ ข่าว	๑-๓๑ มี.ค. ๖๔ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๔
๙.	ข่าวประชาสัมพันธ์โดยกรรมการปกครอง -- อปค. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระหว่าง ๑๒ กระทรวง และกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธี และ นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล -- อปค. พร้อมผู้บริหารกรรมการปกครอง ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรรมการปกครองตรวจเยี่ยม ณ สำนักทะเบียนอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน ตาม ม.๗ ทวิ -- อปค. พร้อมผู้บริหารกรรมการปกครอง ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรรมการปกครองตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการประชาชน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และรับฟังอุปสรรคการประชุมงานในพื้นที่ -- อปค. ติดตามคณะ มท.๑ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	-- กรรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / Line @ กลุ่ม สล.ปค. / บอร์ด ปชส. ” ” ”	๑๒ ครั้ง	๓ มี.ค. ๖๔ ๙ มี.ค. ๖๔ ๙ มี.ค. ๖๔ ๑๐ มี.ค. ๖๔

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- อปค. ติดตามคณะ มท.๑ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยจังหวัดลำพูนจัดการประชุม ณ ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / Line @ กลุ่ม สส.ปค. / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๑๐ มี.ค. ๖๔</p>
	<p>-- อปค. มอบหมายให้นายกองเอก สมชาย เกียรติก่อแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน / ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน มอบรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี ให้กับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คัน สำหรับใช้ในภารกิจชุดเคลื่อนที่เร็วของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างทันทั่วถึง รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนพื้นที่ใกล้เคียงได้</p>	<p>"</p>		<p>๑๒ มี.ค. ๖๔</p>
	<p>-- ปค. ออกหน่วยบริการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเคลื่อนที่ให้แก่คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๙๐ ราย โดยสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ๑๗ ราย ประกอบด้วย คนไทย ๑๐ ราย พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ และต่างด้าว ๙ ราย พร้อมจัดทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้กับบุคคลดังกล่าว และพิสูจน์ตัวบุคคลไม่ได้ ๗๓ ราย โดยได้จัดทำทะเบียนประวัติ บุคคลประเภท ๐ และออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย</p>	<p>"</p>		<p>๑๒ มี.ค. ๖๔</p>
	<p>-- ปค. ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมการปกครอง ในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด "คิด Project ยังไงให้ปัง" เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>"</p>		<p>๒๒ มี.ค. ๖๔</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ปค. ยกกระต๊บบงานบริการ “อำเภอวิถึใหม่” มุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมด้วย นายพิริยะ ฉันทติลล รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่าย การปกครองท้องที่ และร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารและพัฒนา ระบบงาน ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนา มาตรฐานงานบริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการ สะดวก GECC โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร และ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รวมทั้งสิ้น ๒๓๗ คน จาก ๒๐๓ อำเภอ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อย กรุงเทพฯ</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / Line @ กลุ่ม สล.ปค. / บอร์ด ปชส.</p>		๒๒ มี.ค. ๖๔
	<p>-- อปค. ในฐานะ ประธานกรรมการการประปาส่วน ภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ กปภ. ที่ได้รับ การแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมการประชุมพิเศษคณะกรรมการ กปภ. โดยมี นายกฤษฎา คังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. และผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงานของ หน่วยงานในภาพรวม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามประเด็น ที่เกี่ยวข้องกัสายงานต่างๆ จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔</p>	”		๓๐ มี.ค. ๖๔
	<p>-- ปค. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนา ตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะ แผนเดียว “One Plan” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน การพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ใน ลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมในครั้งนี ได้แก ่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น ๑๗ จังหวัด จำนวน ๒๑๓ คน โดยมี นายกฤษฎา ฉายรัศมีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมบรรยายใน หัวข้อ การบริหารงบประมาณของกรมการปกครอง ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บายเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ</p>	”		๓๐ มี.ค. ๖๔

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ปค. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง “DOPA Young Anti-Corruption “ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิด การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไข ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง (DOPA Young Anti-Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยมี นายเสรี กัณฑ์โรจน์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ- ต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / Line @ กลุ่ม สล.ปค. / บอร์ด ปชส.</p>		๓๑ มี.ค. ๖๔

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๑๔๑๑